

# สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

## กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง โทรคมนาคม นอกอาคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และร่าง .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

## เศรษฐกิจ

เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว

เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคกระบี่ ส่วนขยายที่ 3

เรื่อง แนวทางการยกระดับราคาส่งผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550

## **สังคม**

เรื่อง ขออนุมัติให้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุมาจัดสรรเป็นอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายโอนให้ส่วนราชการอื่น

เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24

เรื่อง โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เรื่อง สรปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)10 สิงหาคม 2550)

## **ต่างประเทศ**

เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 39

เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทะเลระหว่างประเทศโดยสมัครใจ

เรื่อง ขออนุมัติการภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับตัวประกัน ค.ศ.1979

## **การศึกษา**

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษาและการจัดตั้งงบประมาณรองรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย

## **แต่งตั้ง**

เรื่อง แต่งตั้ง

ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชอลต์เลกซิตี  
รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย  
ประจำจังหวัดภูเก็ต

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย  
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความ  
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208 / 2550

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า  
เกษตรล่วงหน้า

---

## กฎหมาย

---

### **1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิล เส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกอาคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกอาคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไป  
ตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงาน  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง  
โทรคมนาคมนอกอาคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในระบบ  
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายได้หากมีคุณภาพต่ำจึงจำเป็นต้อง  
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายอัน  
อาจจะเกิดแก่ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกำหนดให้

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้เสนอร่างพระราช  
กฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม  
นอกอาคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มี  
สาระสำคัญดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกอาคาร  
สำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก .2167-  
2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3603 พ .ศ.2549 (ร่างมาตรา  
3)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ (ร่าง)  
มาตรา 4)

---

## **2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ ความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตราย  
ต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. .... ที่สำนักงาน  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุ  
อันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลใน  
อากาศยาน พ.ศ. .... เสร็จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง  
ดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงการกำหนดวัตถุอันตราย  
และสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน  
ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่  
ทำขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2487

---

## **3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม**

## การครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 มิถุนายน 2550 แล้ว จึงได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวรวม 2 ฉบับมาเพื่อดำเนินการ

### **ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (.. ฉบับที่) .... .ศ.พ มีสาระสำคัญดังนี้**

แก้ไขนิยาม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ "ข้าราชการ" แต่ละประเภทที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท กรณีเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วยังได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วไม่ถึงเดือนละ 7,700 บาท ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกจำนวนหนึ่ง จนมีจำนวนรวมทั้ง 7,700 บาท

### **ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) มีสาระสำคัญดังนี้**

ปรับอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย โดยปรับอัตราเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่เดิม

ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
กระทรวงมหาดไทย ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการและ  
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามข้อ 1.2

---

## เศรษฐกิจ

---

### 4. เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่ง  
มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่เห็นชอบในหลักการให้  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว โดย  
ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือดไทยแทน ตามที่กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์เสนอ สำหรับงบประมาณดำเนินการขอให้ทำความเข้าใจในความตกลงในรายละเอียดกับ  
สำนักงบประมาณต่อไป โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบรายจ่ายของ  
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 ความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-  
กระบือ สายเลือดไทย โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้  
เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกโคเนื้อสายเลือด  
ไทย ได้แก่ พันธุ์ตาก พันธุ์กำแพงแสน พันธุ์ไทย-บราห์มัน โดยวิธีผสมเทียมตาม  
แผนงานปกติของกรมปศุสัตว์ 2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเตรียมขุน 3) สหกรณ์เลี้ยงโคขุน  
คุณภาพสูง ได้แก่ สหกรณ์ปศุสัตว์โพธิ์ยางคำ จังหวัดสกลนคร สหกรณ์โคเนื้อ  
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป้าหมาย เพื่อผลิตโคขุนสายเลือดไทยคุณภาพสูง  
ทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ ปีละ 40,000 ตัว ผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อไทยชั้น  
เยี่ยมเพื่อทดแทนโคพ่อพันธุ์ที่ขาดแคลนปีละ 500 ตัว จัดทำระบบสารสนเทศที่มีพื้น  
ฐานข้อมูลการผลิต การตลาดโคเนื้อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)  
สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

---

### 5. เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก ลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 เรื่อง การ  
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3 ประเด็นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคกระบี่ ส่วนขยายที่ 3 ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เมื่อยกเลิกแล้วมีผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในเขตดังกล่าวได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 เป็นการจำกัดสิทธิผู้ได้รับ การส่งเสริมที่ตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคกระบี่ ส่วนขยายที่ 3 โดยไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและเป็นการทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการส่งเสริมทั้งที่ตั้งนอกและในนิคมหรือ เขตอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ในการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ปัจจุบันไม่มีความจำเป็นในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไปลงทุนที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังแล้ว ประกอบกับพื้นที่ในส่วนขยายที่ 3 ยังสามารถรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออก และการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวย่อมเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่จะขอรับการส่งเสริมในส่วนขยายที่ 3 ที่จะตั้งขึ้นใหม่หรือขยายกิจการ

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอดังกล่าว

---

## **6. เรื่อง แนวทางการยกระดับราคาผลผลิตล่องกองในฤดูกาลปี 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการยกระดับราคาผลผลิตล่องกองในฤดูกาลปี 2550ตามที่กระทรวง มหาดไทยเสนอ ดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เห็นชอบในแนวทางการยกระดับราคาผลผลิตล่องกองในฤดูกาลปี 2550 เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการตลาดรองรับผลผลิตล่องกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ โดยกระทรวงกลาโหม ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

การสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศในการขนส่งผลผลิตล่องกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปจำหน่ายในงานเทศกาลแสดงสินค้า ณ เมืองหยินชาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 16 สิงหาคม

2550 จำนวน 10 ตัน นั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดงานผ่านกระทรวงพาณิชย์ ว่าระยะเวลาการนำล่องกองจากไทยไปร่วมงานแสดงสินค้ามีระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ได้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอยกเลิกการดำเนินการออกไปก่อน แต่ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติให้จัดซื้อล่องกอง จำนวน 10 ตัน ดังกล่าว เพื่อจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศ รวมทั้ง กองทัพอากาศ จะให้การสนับสนุนการขนส่งล่องกอง เมื่อมีเที่ยวบินว่าง จากการปฏิบัติการกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายังกรุงเทพมหานคร ต่อไปด้วย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศได้มีแผนการที่จะนำล่องกองไปเปิดตลาดจำหน่ายในต่างประเทศในโอกาสต่อไป ภายในสิงหาคม ถึง กันยายน 2550 นี้ โดยมีเป้าหมายที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยจะขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศ ในการขนส่ง ซึ่งในการนี้ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศ พร้อมทั้งจะให้การสนับสนุน โดยจะได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ต่อไป

กระทรวงกลาโหม จะสนับสนุน ในการรับซื้อผลผลิตล่องกองเพื่อจำหน่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ตัน ซึ่งจะได้ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยตรง ต่อไป

กระทรวงกลาโหม จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้สนับสนุนผลผลิตล่องกอง จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงกลาโหม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดเครื่องบินจากกองทัพอากาศ สนับสนุนการขนส่ง และการรับจำหน่ายล่องกองให้กับกำลังพลของ กระทรวงกลาโหม จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นมวลชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี

---

## **7. เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550**



คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานประมาณรายงานว่า จากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพบว่า โครงการ/รายการเดิมของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายการให้บริการ กระทรวงซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นลำดับและอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยจะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน มีจำนวน 13,701.969 ล้านบาท และกรณีอื่น ๆ ที่อาจต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีโครงการ/รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขยายเวลาดำเนินการตามมาตรการฯ และโครงการ/รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติให้ปรับแผนตามมาตรการฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 แต่ไม่สามารถทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ซึ่งโครงการ/รายการดังกล่าวหากจะดำเนินการต่อไปจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาการทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันเป็นกรณี ๆ ไป

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ/รายการดังกล่าวหากจะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นภาระต่อคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ/รายการที่สนองตอบต่อเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงานขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขยายระยะเวลาทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับ ควบคุม ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งสำเนาผลการอนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญา/ ก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการดังกล่าวให้สำนักงานประมาณภายในวันที่ 7 กันยายน 2550 เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ในกรณีส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ให้ส่วนราชการดังกล่าวสำเนาผลการอนุมัติ ขอบขยายระยะเวลาทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการดังกล่าวให้สำนักงานประมาณโดยตรง

---

สังคม

---

## **8. เรื่อง ขออนุมัติให้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุมาจัดสรรเป็นอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายโอนให้ส่วนราชการอื่น**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ที่ให้สามารถใช้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในส่วนที่ต้องยุบเลิก (ร้อยละ 50) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2549-2551) มาจัดสรรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 109 อัตรา กรมการปกครอง จำนวน 181 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จำนวน 99 อัตรา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเกลี่ยเป็นอัตรากำลังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 134 อัตรา ตามที่ คปร. เสนอ

---

## **9. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีการกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริมให้ภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฯ ภายใต้หลักการ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้

### **หลักการ**

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

**แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย** มาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเสนอ สามารถดำเนินการได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล รัชฎาการ ว่าด้วยการยกเว้นรัชฎาการ .... .ศ.พ (. . ฉบับที่)

---

## **10. เรื่อง โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ

ทั้งนี้ โครงการรากฟันเทียมฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการสนับสนุนพัฒนากระบวนการให้บริการทันตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุทันตกรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการฟันเทียมพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นเรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ในการให้บริการด้านสวัสดิการและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

---

## **11. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2550)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2550) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์สภาวะฝนตกหนักในห้วงระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2550 โดยสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูลถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2550) ดังนี้

### **1. การดำเนินการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย**

สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศเมื่อวันที่ 1, 3 สิงหาคม 2550 เพื่อให้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มอันเกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ ตอนกลางที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2550 และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

## **2. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2550)**

**2.1 พื้นที่ประสบภัย** จำนวน 5 จังหวัด 37 อำเภอ 7 กิ่งอำเภอ 268 ตำบล 2,403 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองคาย สกลนคร และกาฬสินธุ์

### **2.2 ความเสียหาย**

**ผู้เสียชีวิต 2 คน** จังหวัดอุบลราชธานี 1 คน จังหวัดศรีสะเกษ (วารินชำราบ.อ) 1 คน (ขุนหาญ.อ) **ราษฎรเดือดร้อน 349,501 คน 77,137ครัวเรือน**

**ด้านทรัพย์สิน** สถานที่ราชการ วัด/4 แห่ง สะพาน 9 แห่ง ฝาย ทานบ/10 แห่ง ถนน 608 สาย พื้นที่การเกษตร 140,316 ไร่ บ่อปลา กุ้ง/366 บ่อ

**มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 272,757,962 บาท**

### **2.3 สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน**

**1) พื้นที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัดหนองคาย สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 (งบ 50 ล้านบาท) แล้ว

**2) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ดังนี้

**1. จังหวัดอุบลราชธานี** เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักวัดได้ 190 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรักลงสู่ลำห้วยบนน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร จำนวน 10 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ 75 ตำบล 727 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภวารินชำราบ จำนวน 2 ตำบล อำเภอบุญทริก จำนวน 8 ตำบล อำเภอนาจะหลวย จำนวน 6 ตำบล อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 6 ตำบล อำเภอสิรินธร จำนวน 1 ตำบล อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน 5 ตำบล อำเภอสำโรง จำนวน 9 ตำบล อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 11 ตำบล อำเภอเดชอุดม จำนวน 9 ตำบล อำเภอน้ำยืน

จำนวน 7 ตำบล 1 เทศบาล กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 4 ตำบล กิ่งอำเภอนาเยี่ย จำนวน 3 ตำบล และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น จำนวน 4 ตำบล ความเสียหายรวม ราษฎรเดือดร้อน 64,285 คน 16,323 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน (อ.วารินชำราบ) พื้นที่การเกษตรเสียหาย 53,323 ไร่ ถนน 73 สาย สะพาน 7 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 177,816,000 บาท

**สถานการณ์ปัจจุบัน** ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มการเกษตรใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม จำนวน 9 ตำบล (ต.โพนงาม ต.ตบหุ ต.เมืองเดช ต.ท่าโพธิ์ศรี ต.กุดประทาย ต.คำครั่ง ต.โนนสมบูรณ์ ต.สมสะอาด และ ต.นาสว่าง) และกิ่งอำเภอนาเยี่ย จำนวน 3 ตำบล (ต.นาเยี่ย ต.นาดี และ ต.นาเรือง) ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

### **การให้ความช่วยเหลือ**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ได้จัดส่งเรือท้องแบน จำนวน 10 ลำ รถยนต์บรรทุก 6 คัน รถครน 1 คัน รถยูนิม็อก 1 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน รถเกรด 1 คัน รถบดล้อเรียบ 1 คัน รถบดดินเกาะ 1 คัน และรถยนต์กู้ภัย 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดชด.22 สนับสนุนเรือท้องแบน 10 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อปพร .400 นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การปกครองส่วน/อำเภอ/ท้องถิ่น ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 10,545 ชุด น้ำดื่ม 1,200 โหล ข้าวกล่อง 500 กล่อง เครื่องนุ่งห่ม จำนวน 130 ชุด เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 395 ชุด

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด อุบลและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 395 ชุด มอบแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอสิรินธร และอำเภอบุณฑริก

**2) จังหวัดศรีสะเกษ** เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนัก โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอขุนหาญวัดได้ 260.70 มิลลิเมตร มีน้ำป่าไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูและเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ 51 ตำบล 378 หมู่บ้าน (อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอขุขันธ์ อำเภอ น้ำเกลี้ยง และอำเภอศรีรัตนะ) ความเสียหายรวม ราษฎรเดือดร้อน 76,035 คน 15,252 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน (อ.ขุนหาญ) อพยพราษฎร 400 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 74,993 ไร่ ถนน 93 สาย ทานบ 2 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง บ่อปลา 110 บ่อ ปศุสัตว์ 4 ตัว มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 31,141,962 บาท

**สถานการณ์ปัจจุบัน** ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มการเกษตรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ จำนวน 3 ตำบล (ต.ห้วยจันทร์ ต.กันทรอม และ ต.โนนสูง) อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 7 ตำบล (ต.เวียงเหนือ ต.เสาชงชัย ต.สังเม็ก ต.หนองหญ้าลาด ต.ขนุน ต.กุดเสลา และ ต.น้ำอ้อม) อำเภอซำสูง จำนวน 2 ตำบล (ต.ปรือใหญ่ ต.นิคมพัฒนา) และอำเภอเบญจลักษ์ จำนวน 5 ตำบล (ต.เสียว ต.หนองหว้า ต.หนองงูเหลือม ต.หนองฮาง และ ต.ทาค้อ) ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. โดยระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

### **การให้ความช่วยเหลือ**

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นพค.53 ได้ออกไปตรวจสอบสถานการณ์อุทกภัยและสั่งการให้ชุดกู้ภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และที่ว่าการอำเภอขุนหาญ

โครงการชลประทานศรีสะเกษได้ส่งเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ได้จัดส่งรถยนต์บรรทุก 2 คัน รถยนต์มือเก่า 1 คัน รถยนต์กู้ภัย 1 คัน และเรือท้องแบน 5 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 12 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติงานประกอบด้วย สมาชิก อส .50 นาย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จำนวน 30 นาย นพค.53 จำนวน 15 นาย ทีม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย (OTOS) จำนวน 60 นาย ตชด.22 จำนวน 20 นาย และ อปพร จำนวน .300 นาย

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 7,500 ชุด ส่งรถบรรทุก 16 คัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

### **3. การคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2550**

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2550 ว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน ลักษณะดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคอื่นๆ ปริมาณฝนจะมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และอาจมีพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชัน พายุไซร่อน หรือพายุไต้ฝุ่น) ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และ

มีโอกาสค่อนข้างสูงที่พายุหมุนเขตร้อนบางลูกจะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย

**4. สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** ได้แจ้งเตือนให้จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต และจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

---

## ต่างประเทศ

---

### **12. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 39**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

เห็นชอบพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาล

เห็นชอบพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียนสำหรับบริการสาขาโลจิสติกส์ พร้อมทั้งแผนงานการรวมกลุ่มสาขาโลจิสติกส์ของอาเซียน ซึ่งจะผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ และพิธีสารว่าด้วยการแก้ไขข้อ 3 ของกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาสำคัญของอาเซียน (ฉบับแก้ไข)

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า (นายเกริกไกร จีระแพทย์) คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในพิธีสารตามข้อ 1) และข้อ 2) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มีสาระสำคัญในพิธีสารดังกล่าว ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้

มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามพิธีสารตาม (นายเกริกไกร จีระแพทย์) ข้อ 1) และ ข้อ 2) และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**พิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาล** มีสาระสำคัญได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถลดภาษีข้าวและน้ำตาล ซึ่ง

มีความอ่อนไหวสูงทางการเมือง มีสิทธิยื่นคำร้องขอละเว้นไม่ปฏิบัติตามพันธกรณี  
อาฟต้าได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องชดเชยผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินให้แก่ประเทศสมาชิก ผู้  
ส่งออกสำคัญ แต่ให้ขยายความร่วมมือหรือร่วมลงทุนกันเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกผู้  
ส่งออกเข้าสู่ตลาดได้เป็นการทดแทน ทั้งนี้ ให้คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA  
Council) พิจารณาทบทวนคำร้องนั้นทุก ๆ ปี และจะระงับการอนุญาตเสียก็ได้ หากเห็น  
ว่าเหตุอันจำเป็นนั้นสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบร่างสุดท้ายของพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษ  
สำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาลร่วมกัน โดยจะเสนอให้ AEM พิจารณาลงนามในการประชุม  
ครั้งที่ 39 ในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2550 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

**พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียนสำหรับบริการสาขาโลจิสติกส์  
และพิธีสารว่าด้วยการแก้ไข ข้อ 3 ของกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่ม  
สาขาสำคัญของอาเซียน (ฉบับแก้ไข) มีสาระสำคัญดังนี้**

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ได้เจรจาจัดทำแผนงานการ  
รวมกลุ่มสาขา โลจิสติกส์ของอาเซียน ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย การ  
กำหนดให้สมาชิกเจรจาเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ให้เสร็จสิ้นภายในปี พ .ศ.2556  
การส่งเสริมให้มีการแข่งขันของผู้ให้บริการสาขาโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวก  
สะดวกในบริการสาขา โลจิสติกส์ การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการสาขาโลจ  
ิสติกส์ของอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการขยายโครงสร้างพื้นฐาน  
และการลงทุนในบริการการขนส่งหลายรูปแบบ

เพื่อให้แผนงานข้างต้นมีผลบังคับใช้ จึงจัดทำพิธีสารเพื่อให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ  
อาเซียนลงนามรับรอง ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียน  
สำหรับบริการสาขาโลจิสติกส์ โดยนำแผนงานใน ข้อ 1 มาผนวกแนบท้าย

กรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน กำหนด (ฉบับแก้ไข)  
กรอบระยะเวลาในการเปิดเสรีบริการสาขาสำคัญ 11 สาขาเดิมไว้ภายใน พ .ศ.  
2553 แต่เนื่องจากสาขาโลจิสติกส์ได้ถูกเพิ่มเติมภายหลัง อาเซียนจึงได้กำหนด  
กรอบระยะเวลาการเปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์ช้ากว่าสาขาสำคัญอื่น โดยกำหนดให้  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ .ศ.2556 ดังนั้น จึงต้องมีพิธีสารเพื่อแก้ไข  
กรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยการแก้ไขข้อ 3 ของกรอบความตก  
ลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน (ฉบับแก้ไข)

---

### **13. เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทะเล ระหว่างประเทศโดยสมัครใจ**



คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

อนุมัติการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก IMO โดยสมัครใจ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ที่มีใช้สาระสำคัญและการแก้ไขนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินการได้ โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (.กต)

อนุมัติให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีหรือรองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้แทนไทยสำหรับการลงนามดังกล่าว

ส่วนเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวกระทรวงคมนาคมรายงานว่า จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อกำหนดของอนุสัญญา/พิธีสารที่สำคัญขององค์การทะเลระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของไทย ทำให้เรือสินค้าของไทยสามารถเดินเรือทำการค้าในระยะไกลหรือกับประเทศพัฒนาได้โดยไม่ถูกกัก ส่วนท่าเรือไทยก็จะมีมาตรฐานสากลทำให้เรือต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ

---

#### **14. เรื่อง ขออนุมัติการภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับตัวประกัน ค.ศ.1979**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

ให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับตัวประกัน ค .ศ.1979 โดยตั้งข้อสงวนว่าไทยจะไม่ผูกพันตามข้อ 16 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีระงับข้อพิพาทกันโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ให้กรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่แจ้งรัฐ องค์การ หรือเลขาธิการสหประชาชาติทราบในเรื่องต่อไปนีในโอกาสแรกด้วย

การควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือการดำเนินมาตรการอื่น ๆ  
ข้อ)6 วรรค 2 ของอนุสัญญา ฯ(

การรายงานผลการสอบสวน รวมทั้งระบุว่ารัฐมีความประสงค์ที่จะใช้เขตอำนาจ  
ศาลหรือไม่ ข้อ)6 วรรค 6 ของอนุสัญญา ฯ(

การแจ้งผลที่สุดของกระบวนการพิจารณาความที่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ถูก  
กล่าวหาว่ากระทำความผิด ข้อ)7 ของอนุสัญญา ฯ(

#### กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับตัวประกันได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 17  
ธันวาคม 2522 (ค.ศ.1979) เพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศในการป้องกัน การดำเนินคดี และการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานจับ  
ตัวประกัน ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ดังกล่าวได้เปิดให้มีการลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  
2522 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2526 (ค.ศ.1983) ปัจจุบันมี  
ประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 158 ประเทศ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ โดย  
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้แก่ อินโดนีเซีย  
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม

#### สาระสำคัญของอนุสัญญาฯ

2.1 กำหนดให้การกระทำที่เป็นความผิดภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ การ  
จับกุมหรือคุมขังบุคคลอื่น ขู่เชิญจะฆ่า ทำร้าย หรือคุมขังผู้นั้นเป็นตัว  
ประกัน โดยมีเจตนาเพื่อบังคับบุคคลที่สาม อันได้แก่ รัฐ องค์การระหว่าง  
ประเทศซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือ  
กลุ่มบุคคล ให้กระทำหรือละเว้นกระทำการใด อันเป็นเงื่อนไขอย่างชัดเจน  
หรือโดยปริยายในการปล่อยตัวประกัน ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวรวมถึงการ  
พยายามกระทำความผิด หรือการ เข้าร่วมในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับตัวการ  
ในการกระทำ หรือการพยายามกระทำความผิดด้วย ข้อ)1 ของอนุสัญญา  
ฯ(

#### 2.2 รัฐภาคีมีพันธกรณี ดังนี้

2.2.1 กำหนดให้ความผิดตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดตามกฎหมาย  
ภายในของรัฐตนและกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมตามสภาพความ  
ร้ายแรงของความผิด ข้อ)2 ของอนุสัญญาฯ(

2.2.2 ในกรณีที่ตัวประกันถูกผู้กระทำความผิดจับตัวอยู่ในอาณาเขตของรัฐ  
ภาคีใด รัฐภาคีนั้นจะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลาย  
สถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการปล่อยตัว

ประกัน ภายหลังจากปล่อยตัวประกัน รัฐภาคีจะต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางออกไปของตัวประกัน ข้อ)3 ของอนุสัญญา(

2.2.3 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำเนินมาตรการเท่าที่จำเป็นเพื่อกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือความผิดตามอนุสัญญาฯ ข้อ)5 ของอนุสัญญา(

2.2.4 ให้รัฐภาคีซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดปรากฏตัวอยู่ในอาณาเขตนำตัวบุคคลนั้นไปควบคุมหรือดำเนินมาตรการอื่นตามกฎหมายภายในของตนเพื่อประกันว่าบุคคลนั้นปรากฏตัวอยู่เป็นเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาความอาญาหรือกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยบุคคลผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิในการติดต่อโดยไม่ชักช้ากับผู้แทนของรัฐเจ้าของสัญชาติ และได้รับการเข้าเยี่ยมจากผู้แทนแห่งรัฐนั้น ทั้งนี้ รัฐภาคีที่มีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมีสิทธิเชิญให้คณะกรรมการกาชาดสากลเข้ามาติดต่อและเยี่ยมผู้ถูกกล่าวหา ข้อ) 6 ของอนุสัญญา(

2.2.5 หากรัฐภาคีที่พบตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอยู่ในอาณาเขตแต่ไม่ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ให้รัฐภาคีนั้นส่งเรื่องให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายภายใน ข้อ)8 ของอนุสัญญา(

2.2.6 ให้รัฐภาคีเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาความอาญาต่อความผิดตามอนุสัญญาฯ รวมถึงการให้พยานหลักฐานทั้งปวงที่อยู่ในครอบครองของตนซึ่งจำเป็นต่อกระบวนการพิจารณา โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีเกี่ยวกับความร่วมมือทางศาลที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาอื่น ข้อ)11 ของอนุสัญญา(

2.2.7 อนุสัญญานี้ไม่ใช้บังคับ ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในรัฐเดียว ตัวประกันและผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นคนชาติของรัฐนั้น และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดถูกพบตัวอยู่ในอาณาเขตของรัฐนั้น

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาพันธกรณีในอนุสัญญาฯ เป็นรายข้อบทและมีมติสรุปได้ว่า

- 3.1 ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาฯ ได้อย่างครบถ้วนและสามารถเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ออกกฎหมายอนุวัติการอีก
- 3.2 ให้ตั้งข้อสงวนว่าไทยจะไม่ผูกพันตามข้อ 16 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีระงับข้อพิพาทกันโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
- 3.3 ให้กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่แจ้งรัฐ องค์การ หรือเลขาธิการสหประชาชาติทราบในเรื่องตามข้อ 2.1-2.3

---

## การศึกษา

---

### **15. เรื่อง ขอบความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษาและการจัดตั้งงบประมาณรองรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทบทุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ "เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทุนการศึกษาให้ครู-อาจารย์ ในสังกัด ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศในปีการศึกษา 2549 จำนวน 80 ทุน โดยให้เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2549 จากเงินงบประมาณแผนงานอื่นเป็นเงินอุดหนุนเพื่อรองรับการจัดทุนดังกล่าวในวงเงิน 7,200,000 บาท" เป็น"อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทุนการศึกษาแก่ครู-อาจารย์ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 ทุน ๆ การศึกษาละ 180,000 บาท ในวงเงิน 6,480,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาดังกล่าว ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 6,480,000 บาท ที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้แล้ว" ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

---

## **16. เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา (Memorandum of Understanding on Educational Cooperation) ระหว่างไทย-มาเลเซีย และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม ฝ่ายไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการไทย กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และกระทรวงอุดมศึกษามาเลเซีย ประสงค์จะจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (Memorandum of Understanding on Educational Cooperation) ระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับครู การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา การบูรณาการหลักสูตรสามัญกับวิชาศาสนาและวิชาชีพ การอาชีวศึกษา การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการเทียบโอนวุฒิการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ครู และนักเรียนในสาขาที่สนใจ ฯลฯ

ทั้งนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2550 และในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

---

### **แต่งตั้ง**

---

## **17. เรื่อง แต่งตั้ง**

### **1. ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชอลด์เลกซิตี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเปิดสถานกงสุล ณ เมืองชอลด์เลกซิตี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา และแต่งตั้ง นายสกอตต์ เฟรดริก แฮนเซน ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ฯ

### **2. ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้รัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย เปิดสถานกงสุลเครือรัฐออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา และแต่งตั้งนายลอเรนซ์ คีท คันนิงแฮม (Mr. Laurence Keith Cunningham) ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ

### **3. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายสมภพ พันธุ์ไชยชิต รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 10 วช. (ด้านสาธารณสุข) กลุ่มภารกิจวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **4. ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ ก.พ. ใต้รับค่าขอประเมินผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชชกลุ่มพัฒนา .  
ยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรง  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 10 ชชกลุ่ม (ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) .  
ประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550

นายธีรวุฒิ โกมทบุตร นายแพทย์ 9 วชกลุ่มงาน (ด้านเวชกรรมสาขา ศัลยกรรม) .  
ศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วชด้านเวชกรรมสาขา) .  
กลุ่มงานศัลยกรรม โ (ศัลยกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **5. แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 215/2550 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยา  
เสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิด ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย

ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**องค์ประกอบ** นายคณิต ฒ นคร เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายจรัญ ภักดีธนากุล นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ พลตำรวจโทวันชัย ศรีนวนรัตน์ นายอุดม รัฐอมฤต และนายอุทัย อาทิวาห์ โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายวสันต์ สิงคเสลิต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

### **อำนาจหน้าที่**

ตรวจสอบ สอบสวน ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งปวง เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนํานโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน รวมตลอดถึงบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำการดังกล่าว

กำหนดมาตรการแก้ไข เยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการกำหนดมาตรการและนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน

เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งบุคคลมาชี้แจง ให้ถ้อยคำและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุม สัมมนา เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนํานโยบายไปปฏิบัติจนเกิด

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน ตามที่  
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

## วิธีดำเนินงาน

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง  
ยุติธรรม เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ  
คณะทำงาน

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่สนับสนุนงานของ  
คณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
สำนักงานและยานพาหนะให้คณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง  
ราชการตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง

ให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ  
คณะกรรมการโดยให้จัดสรรไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

## 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208/2550

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208/2550 เรื่อง ยุบเลิกสำนักงาน  
พัฒนานโยบายสาธารณะ ดังนี้

โดยที่งานพัฒนานโยบายสาธารณะ ของสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนัก  
นายกรัฐมนตรี เป็นภารกิจที่หน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความ  
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติภารกิจ จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ให้ยุบเลิกสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ และยุติสัญญาจ้างบุคลากรของ  
สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2550

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกสำนักงานพัฒนา  
นโยบายสาธารณะ เช่น การถ่ายโอนภารกิจ การจัดการทรัพย์สินและภาระผูกพัน  
ต่าง ๆ และบุคลากร เป็นต้น โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการ  
ดำเนินการได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินการต่อ  
นายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2550

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป



## 7. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ดังนี้

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และ  
สาธารณสุข** จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา เป็น  
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  
ศาสตราจารย์ แสงง บุญเฉลิมวิภาส และ ศาสตราจารย์ อาวุธ ศรีศุภกร

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศ และความ  
มั่นคงของประเทศ** จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ  
เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร  
ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ เอกบุตร และพลเอก สนั่น ขจรกล้า

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร** จำนวน 4 คน ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ เกษม จันทร์แก้ว นายสันทัต โรจนสุนทร และรองศาสตราจารย์  
สุนทร มณีสวัสดิ์

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจ และการคลัง  
ของประเทศ** จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไล  
กุล เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ  
รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ พัวพงศกร นางสาวภัทรา สกุลไทย นายวีระชัย เตชะ  
วิจิตร และรองศาสตราจารย์ สหชน รัตนไพจิตร

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร  
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย** จำนวน 17 คน ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นาย  
ขจิตภัย บุรุษพัฒน์ นายจ่านอง เฉลิมฉัตร นายดำรงค์ บุญยืน นายธรรมรักษ์ กา  
รพิศิษฐ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ นางแนนน้อย วิศวโยธิน ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษม  
ทรัพย์ นางมัลลิกา คุณวัฒน์ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม รองศาสตราจารย์ วรเจตน์ ภาคิ  
รัตน์ นายวัฒนา รัตนวิจิตร ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ นายสมชาย หอมลออ  
รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย และนายสีกหาญ โดมร  
ศักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

## 8. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ ไชวีไฉกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 3. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)



วันนี้ (วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง  
โทรคมนาคม นอกอาคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไปตาม  
มาตรฐาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และร่าง .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสาวิชาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่) ี..... .ศ.พ (..

### **เศรษฐกิจ**

เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว

เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3

เรื่อง แนวทางการยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ.2550

### **สังคม**

เรื่อง ขออนุมัติให้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุมาจัดสรรเป็นอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายโอนให้ส่วนราชการอื่น

เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24

เรื่อง โครงการรากฟื้นเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เรื่อง สรุปสถานการณ์เอชทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)10 สิงหาคม 2550)

### **ต่างประเทศ**

เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 39

เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทะเลระหว่างประเทศโดยสมัครใจ

เรื่อง ขออนุมัติการภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับตัว  
ประกัน ค.ศ.1979

## การศึกษา

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษาและการจัดตั้งงบประมาณรองรับ  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ  
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ  
อาชีวศึกษา

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับ  
มาเลเซีย

## แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชอลต์เลกซิตี  
รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย  
ประจำจังหวัดภูเก็ต

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย  
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความ  
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208 / 2550

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า  
เกษตรล่วงหน้า

---

## กฎหมาย

---

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกราคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกราคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกราคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายได้หากมีคุณภาพต่ำจึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกราคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา2)

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมนอกราคารสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก .2167-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3603 พ .ศ.2549 (ร่างมาตรา 3)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ (ร่าง) มาตรา4)

---

**2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. .... เสร็จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงการกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ทำขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2487

---

**3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 มิถุนายน 2550 แล้ว จึงได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวรวม 2 ฉบับมาเพื่อดำเนินการ

**ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (.. ฉบับที่) .... .ศ.พ มีสาระสำคัญดังนี้**

แก้ไขนิยาม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ "ข้าราชการ" แต่ละประเภทที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท กรณีเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วยังได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วไม่ถึงเดือนละ 7,700 บาท ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกจำนวนหนึ่ง จนมีจำนวนรวมถึง 7,700 บาท

**ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) มีสาระสำคัญดังนี้**

ปรับอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย โดยปรับอัตราเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่เดิม

ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามข้อ 1.2

---

## เศรษฐกิจ

---

### **4. เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว โดยให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือดไทยแทน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับงบประมาณดำเนินการขอให้ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 ความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ สายเลือดไทย โดยมี **วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้

เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกโคเนื้อสายเลือดไทย ได้แก่ พันธุ์ตาก พันธุ์กำแพงแสน พันธุ์ไทย-บราห์มัน โดยวิธีผสมเทียมตามแผนงานปกติของกรมปศุสัตว์ 2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเตรียมขุน 3) สหกรณ์เลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ได้แก่ สหกรณ์ปศุสัตว์โพนยางคำ จังหวัดสกลนคร สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม **เป้าหมาย** เพื่อผลิตโคขุนสายเลือดไทยคุณภาพสูงทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ ปีละ 40,000 ตัว ผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อไทยชั้นเยี่ยมเพื่อทดแทนโคพ่อพันธุ์ที่ขาดแคลนปีละ 500 ตัว จัดทำระบบสารสนเทศที่มีพื้นฐานข้อมูลการผลิต การตลาดโคเนื้อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

---

### **5. เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3 ประเด็นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3 ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เมื่อยกเลิกแล้วมีผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในเขตดังกล่าวได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 เป็นการจำกัดสิทธิผู้ได้รับ การส่งเสริมที่ตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ส่วนขยายที่ 3 โดยไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและเป็นการทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการส่งเสริมทั้งที่ตั้งนอกและในนิคมหรือ เขตอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ในการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ปัจจุบันไม่มีความจำเป็นในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไปลงทุนที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังแล้ว ประกอบกับพื้นที่ในส่วนขยายที่ 3 ยังสามารถรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก และการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวย่อมเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่จะขอรับการส่งเสริมในส่วนขยายที่ 3 ที่จะตั้งขึ้นใหม่หรือขยายกิจการ

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอดังกล่าว

---



## **6. เรื่อง แนวทางการยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เห็นชอบในแนวทางการยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550 เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการตลาดรองรับผลผลิตลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ โดยกระทรวงกลาโหม ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

การสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศในการขนส่งผลผลิตลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปจำหน่ายในงานเทศกาลแสดงสินค้า ณ เมืองหยินชว่น เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 จำนวน 10 ตัน นั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดงานผ่านกระทรวงพาณิชย์ ว่าระยะเวลาการนำลองกองจากไทยไปร่วมงานแสดงสินค้ามีระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ได้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอยกเลิกการดำเนินการออกไปก่อน แต่ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติให้จัดซื้อลองกอง จำนวน 10 ตัน ดังกล่าว เพื่อจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศ รวมทั้ง กองทัพอากาศ จะให้การสนับสนุนการขนส่งลองกอง เมื่อมีเที่ยวบินว่าง จากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายังกรุงเทพมหานคร ต่อไปด้วย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศได้มีแผนการที่จะนำลองกองไปเปิดตลาดจำหน่ายในต่างประเทศในโอกาสต่อไป ภายในสิงหาคม ถึง กันยายน 2550 นี้ โดยมีเป้าหมายที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยจะขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศ ในการขนส่ง ซึ่งในการนี้ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศ พร้อมทั้งจะให้การสนับสนุน โดยจะได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ต่อไป

กระทรวงกลาโหม จะสนับสนุน ในการรับซื้อผลผลิตลองกองเพื่อจำหน่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ตัน ซึ่งจะได้ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยตรง ต่อไป

กระทรวงกลาโหม จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใน  
ความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้สนับสนุนผลผลิตลงกอง จากพื้นที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงกลาโหม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดเครื่องบินจากกองทัพอากาศ สนับสนุนการ  
ขนส่ง และการรับจำหน่ายลงกองให้กับกำลังพลของ กระทรวงกลาโหม จะเป็นการ  
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นมวลชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้ในระดับหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี

---

## **7. เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ  
ใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเห็นชอบให้ส่วนราชการและ  
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานประมาณรายงานว่า จากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ  
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพบว่า โครงการ/รายการเดิมของส่วนราชการและ  
รัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายการให้บริการ กระทรวงซึ่งได้ดำเนินการมาเป็น  
ลำดับและอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่  
31 กรกฎาคม 2550 โดยจะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยาย  
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน มีจำนวน 13,701.969 ล้านบาท และกรณีอื่น ๆ ที่อาจต้องขอ  
อนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีโครงการ/รายการที่ส่วนราชการและ  
รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขยายเวลาดำเนินการตามมาตรการฯ  
และโครงการ/รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติให้ปรับแผนตาม  
มาตรการฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550  
แต่ไม่สามารถทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ซึ่งโครงการ/รายการดังกล่าวหากจะ  
ดำเนินการต่อไปจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาการ  
ทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันเป็นกรณี ๆ ไป

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ/รายการดังกล่าวหากจะต้องดำเนินการ  
ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานและเป็นภาระต่อคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่  
มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ/รายการที่สนองตอบต่อเป้าหมายการให้บริการของ  
กระทรวงและหน่วยงานขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขยายระยะเวลาทำสัญญา/ก่อน  
นี้ผูกพัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับ ควบคุม ส่วน  
ราชการและรัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดทำสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการดังกล่าวให้  
แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งสำเนาผลการอนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญา/ ก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ 7 กันยายน 2550 เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ในกรณีส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ให้ส่วนราชการดังกล่าวสำเนาผลการอนุมัติ ขยายระยะเวลาทำสัญญา/ ก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณโดยตรง

---

## สังคม

---

### **8. เรื่อง ขออนุมัติให้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุมาจัดสรรเป็นอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายโอนให้ส่วนราชการอื่น**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ที่ให้สามารถใช้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในส่วนที่ต้องยุบเลิก (ร้อยละ 50) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2549-2551) มาจัดสรรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 109 อัตรา กรมการปกครอง จำนวน 181 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จำนวน 99 อัตรา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเกลี่ยเป็นอัตรากำลังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 134 อัตรา ตามที่ คปร. เสนอ

---

### **9. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีการกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริมให้ภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฯ ภายใต้หลักการ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้

#### หลักการ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ .ศ.2550 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาดสินค้าหรือการให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ .ศ.2550 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

**แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย** มาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเสนอสามารถดำเนินการได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร .... .ศ.พ (. . ฉบับที่)

---

## **10. เรื่อง โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ

ทั้งนี้ โครงการรากฟันเทียมฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการสนับสนุนพัฒนากระบวนการให้บริการทันตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุทันตกรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการฟันเทียมพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นเรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ในการให้บริการด้านสวัสดิการและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

---

## **11. เรื่อง สรุปสถานการณ์เอชทีวี และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2550)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2550) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์ สภาวะฝนตกหนักในห้วงระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2550 โดยสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูลถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2550) ดังนี้

## 1. การดำเนินการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือน เกี่ยวกับสภาวะอากาศเมื่อวันที่ 1, 3 สิงหาคม 2550 เพื่อให้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มอันเกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ ตอนกลางที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยแจ้ง เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหล หลาก ในระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2550 และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ใน พื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

## 2. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2550)

**2.1 พื้นที่ประสบภัย** จำนวน 5 จังหวัด 37 อำเภอ 7 กิ่งอำเภอ 268 ตำบล 2,403 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองคาย สกลนคร และกาฬสินธุ์

### 2.2 ความเสียหาย

**ผู้เสียชีวิต 2 คน** จังหวัดอุบลราชธานี 1 คน จังหวัดศรีสะเกษ (วารินชำราบ.อ)1 คน (ขุนหาญ.อ) **ราษฎรเดือดร้อน 349,501 คน 77,137 ครัวเรือน**

**ด้านทรัพย์สิน** สถานที่ราชการ วัด/4 แห่ง สะพาน 9 แห่ง ฝ่าย ทานบ/10 แห่ง ถนน 608 สาย พื้นที่การเกษตร 140,316 ไร่ บ่อปลา กุ้ง/366 บ่อ

**มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 272,757,962 บาท**

### 2.3 สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน

**1) พื้นที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัดหนองคาย สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 (งบ 50 ล้านบาท) แล้ว

## **2) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ดังนี้**

**1. จังหวัดอุบลราชธานี** เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักวัดได้ 190 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรักลงสู่ลำห้วยบนน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร จำนวน 10 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ 75 ตำบล 727 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภวารินชำราบ จำนวน 2 ตำบล อำเภอบุญทริก จำนวน 8 ตำบล อำเภอนาจะหลวย จำนวน 6 ตำบล อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 6 ตำบล อำเภอสิรินธร จำนวน 1 ตำบล อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน 5 ตำบล อำเภอสำโรง จำนวน 9 ตำบล อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 11 ตำบล อำเภอเดชอุดม จำนวน 9 ตำบล อำเภอน้ำยืน จำนวน 7 ตำบล 1 เทศบาล กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 4 ตำบล กิ่งอำเภอนาเยี่ย จำนวน 3 ตำบล และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น จำนวน 4 ตำบล ความเสียหายรวม ราษฎรเดือดร้อน 64,285 คน 16,323 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน (อ.วารินชำราบ) พื้นที่การเกษตรเสียหาย 53,323 ไร่ ถนน 73 สาย สะพาน 7 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 177,816,000 บาท

**สถานการณ์ปัจจุบัน** ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มการเกษตรใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม จำนวน 9 ตำบล (ต.โพงาม ต.ตบหุ ต.เมืองเดช ต.ท่าโพธิ์ศรี ต.กุดประทาย ต.คำครั่ง ต.โนนสมบูรณ์ ต.สมสะอาด และ ต.นาสว่าง) และกิ่งอำเภอนาเยี่ย จำนวน 3 ตำบล (ต.นาเยี่ย ต.นาดี และ ต.นาเรือง) ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

### **การให้ความช่วยเหลือ**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ได้จัดส่งเรือท้องแบน จำนวน 10 ลำ รถยนต์บรรทุก 6 คัน รถครน 1 คัน รถยูนิม็อก 1 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน รถเกเรด 1 คัน รถบดล้อเรียบ 1 คัน รถบดดินเกาะ 1 คัน และรถยนต์กู้ภัย 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดชด.22 สนับสนุนเรือท้องแบน 10 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อปพร .400 นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์กรปกครองส่วน/อำเภอ/ท้องถิ่น ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 10,545 ชุด น้ำดื่ม 1,200 โหล ข้าวกล่อง 500 กล่อง เครื่องนุ่งห่ม จำนวน 130 ชุด เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 395 ชุด

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด อุบลและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 395 ชุด มอบแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอสิรินธร และอำเภอบุญทริก

**2) จังหวัดศรีสะเกษ** เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนัก โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอขุนหาญวัดได้ 260.70 มิลลิเมตร มีน้ำป่าไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูและแอ่งล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ 51 ตำบล 378 หมู่บ้าน (อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอขุขันธ์ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอศรีรัตนะ) ความเสียหายรวม ราษฎรเดือดร้อน 76,035 คน 15,252 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน (อ.ขุนหาญ) อพยพราษฎร 400 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 74,993 ไร่ ถนน 93 สาย ทำนบ 2 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง บ่อปลา 110 บ่อ ปศุสัตว์ 4 ตัว มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 31,141,962 บาท

**สถานการณ์ปัจจุบัน** ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มการเกษตรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ จำนวน 3 ตำบล (ต.ห้วยจันทร์ ต.กันทรอม และ ต.โนนสูง) อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 7 ตำบล (ต.เวียงเหนือ ต.เสาชิงชัย ต.สังเม็ก ต.หนองหญ้าลาด ต.ขนุน ต.กุดเสลา และ ต.น้ำอ้อม) อำเภอขุขันธ์ จำนวน 2 ตำบล (ต.ปรือใหญ่ ต.นิคมพัฒนา) และอำเภอเบญจลักษ์ จำนวน 5 ตำบล (ต.เสียว ต.หนองหว้า ต.หนองงูเหลือม ต.หนองฮาง และ ต.ทาค้อ) ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. โดยระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

### **การให้ความช่วยเหลือ**

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นพค.53 ได้ออกไปตรวจสอบสถานการณ์อุทกภัยและสั่งการให้ชุดกู้ภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และที่ว่าการอำเภอขุนหาญ

โครงการชลประทานศรีสะเกษได้ส่งเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ได้จัดส่งรถยนต์บรรทุก 2 คัน รถยนต์มือเก่า 1 คัน รถยนต์กู้ภัย 1 คัน และเรือท้องแบน 5 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 12 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติงานประกอบด้วย สมาชิก อส .50 นาย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จำนวน 30 นาย นพค.53 จำนวน 15 นาย ทีม 1 ตำบล 1 ทีม กู้ภัย (OTOS) จำนวน 60 นาย ตชด.22 จำนวน 20 นาย และ อปพร จำนวน .300 นาย

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 7,500 ชุด ส่งรถบรรทุก 16 คัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

### **3. การคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2550**

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2550 ว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน ลักษณะดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคอื่นๆ ปริมาณฝนจะมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และอาจมีพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน หรือพายุไต้ฝุ่น) ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่พายุหมุนเขตร้อนบางลูกจะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย

**4. สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** ได้แจ้งเตือนให้จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต และจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

---

## ต่างประเทศ

---

### **12. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 39**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

เห็นชอบพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาล

เห็นชอบพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียนสำหรับบริการสาขาโลจิสติกส์ พร้อมทั้งแผนงานการรวมกลุ่มสาขาโลจิสติกส์ของอาเซียน ซึ่งจะผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ และพิธีสารว่าด้วยการแก้ไขข้อ 3 ของกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาสำคัญของอาเซียน (ฉบับแก้ไข)

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า (นายเกริกไกร จีระแพทย์) คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในพิธีสารตามข้อ 1) และข้อ 2) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มีใช้สาระสำคัญในพิธีสารดังกล่าว



ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทน  
คณะรัฐมนตรีได้

มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามพิธีสารตาม (นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
) ข้อ 1) และ ข้อ 2) และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**พิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาล** มีสาระสำคัญ  
ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถลดภาษีข้าวและน้ำตาล ซึ่ง  
มีความอ่อนไหวสูงทางการเมือง มีสิทธิยื่นคำร้องขอละเว้นไม่ปฏิบัติตามพันธกรณี  
อาฟต้าได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องชดเชยผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินให้แก่ประเทศสมาชิก ผู้  
ส่งออกสำคัญ แต่ให้ขยายความร่วมมือหรือร่วมลงทุนกันเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกผู้  
ส่งออกเข้าสู่ตลาดได้เป็นการทดแทน ทั้งนี้ ให้คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA  
Council) พิจารณาทบทวนคำร้องนั้นทุก ๆ ปี และจะระงับการอนุญาตเสียก็ได้ หากเห็น  
ว่าเหตุอันจำเป็นนั้นสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบร่างสุดท้ายของพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษ  
สำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาลร่วมกัน โดยจะเสนอให้ AEM พิจารณาลงนามในการประชุม  
ครั้งที่ 39 ในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2550 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

**พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียนสำหรับบริการสาขาโลจิสติกส์  
และพิธีสารว่าด้วยการแก้ไข ข้อ 3 ของกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่ม  
สาขาสำคัญของอาเซียน (ฉบับแก้ไข) มีสาระสำคัญดังนี้**

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ได้เจรจาจัดทำแผนงานการ  
รวมกลุ่มสาขา โลจิสติกส์ของอาเซียน ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย การ  
กำหนดให้สมาชิกเจรจาเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.2556  
การส่งเสริมให้มีการแข่งขันของผู้ให้บริการสาขาโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวก  
สะดวกในบริการสาขา โลจิสติกส์ การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการสาขาโลจิส  
ติกส์ของอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการขยายโครงสร้างพื้นฐาน  
และการลงทุนในบริการการขนส่งหลายรูปแบบ

เพื่อให้แผนงานข้างต้นมีผลบังคับใช้ จึงจัดทำพิธีสารเพื่อให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ  
อาเซียนลงนามรับรอง ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียน  
สำหรับบริการสาขาโลจิสติกส์ โดยนำแผนงานใน ข้อ 1 มาผนวกแนบท้าย

กรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน กำหนด (ฉบับแก้ไข)  
กรอบระยะเวลาในการเปิดเสรีบริการสาขาสำคัญ 11 สาขาเดิมไว้ภายใน พ.ศ.  
2553 แต่เนื่องจากสาขาโลจิสติกส์ได้ถูกเพิ่มเติมภายหลัง อาเซียนจึงได้กำหนด  
กรอบระยะเวลาการเปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์ช้ากว่าสาขาสำคัญอื่น โดยกำหนดให้

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ .ศ.2556 ดังนั้น จึงต้องมีพิธีสารเพื่อแก้ไข  
กรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยการแก้ไขข้อ 3 ของกรอบความตกลง  
ลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน (ฉบับแก้ไข)

---

### **13. เรื่อง ขอนุมัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทะเล ระหว่างประเทศโดยสมัครใจ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

อนุมัติการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและองค์การ  
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)  
เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก IMO โดยสมัครใจ โดย  
หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ที่มีใช้  
สาระสำคัญและการแก้ไขนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคม  
สามารถดำเนินการได้ โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง  
การต่างประเทศ (.กต)

อนุมัติให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีหรือรองอธิบดีกรมการขนส่ง  
ทางน้ำและ พาณิชยนาวีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมอบหมาย  
ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่  
ผู้แทนไทยสำหรับการลงนามดังกล่าว

ส่วนเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวกระทรวงคมนาคมรายงานว่า จะช่วย  
ให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อกำหนดของอนุสัญญา/พิธีสารที่  
สำคัญขององค์การทะเลระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนา  
กิจการพาณิชยนาวีของไทย ทำให้เรือสินค้าของไทยสามารถเดินเรือทำการค้าใน  
ระยะไกลหรือกับประเทศพัฒนาได้โดยไม่ถูกกัก ส่วนท่าเรือไทยก็จะมีมาตรฐานสากลทำ  
ให้เรือต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ

---

### **14. เรื่อง ขอนุมัติการภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้าน การจับตัวประกัน ค.ศ.1979**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

ให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการต่อต้านการจับตัวประกัน ค.ศ.1979 โดยตั้งข้อสงวนว่าไทยจะไม่ ผูกพันตามข้อ 16 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีระงับข้อพิพาทกัน โดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ให้กรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ แจ้งรัฐ องค์การ หรือเลขาธิการสหประชาชาติทราบในเรื่องต่อไปนีในโอกาสแรก ด้วย

การควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือการดำเนินมาตรการอื่น ๆ ข้อ)6 วรรค 2 ของอนุสัญญา ฯ(

การรายงานผลการสอบสวน รวมทั้งระบุว่ารัฐมีความประสงค์ที่จะใช้เขตอำนาจ ศาลหรือไม่ ข้อ)6 วรรค 6 ของอนุสัญญา ฯ(

การแจ้งผลที่สุดของกระบวนการพิจารณาความที่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ถูก กล่าวหาว่ากระทำผิด ข้อ)7 ของอนุสัญญา ฯ(

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับตัวประกันได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2522 (ค.ศ.1979) เพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการป้องกัน การดำเนินคดี และการลงโทษผู้กระทำผิดฐานจับ ตัวประกัน ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ดังกล่าวได้เปิดให้มีการลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2526 (ค.ศ.1983) ปัจจุบันมี ประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 158 ประเทศ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ โดย ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม

สาระสำคัญของอนุสัญญาฯ

2.1 กำหนดให้การกระทำที่เป็นความผิดภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ การ จับกุมหรือคุมขังบุคคลอื่น ขู่เชิญจะฆ่า ทำร้าย หรือคุมขังผู้นั้นเป็นตัว ประกัน โดยมีเจตนาเพื่อบังคับบุคคลที่สาม อันได้แก่ รัฐ องค์การระหว่าง ประเทศซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ให้กระทำหรือละเว้นกระทำการใด อันเป็นเงื่อนไขอย่างชัดแจ้ง หรือโดยปริยายในการปล่อยตัวประกัน ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวรวมถึงการ พยายามกระทำความผิด หรือการ เข้าร่วมในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับตัวการ ในการกระทำ หรือการพยายามกระทำความผิดด้วย ข้อ)1 ของอนุสัญญา ฯ(

## 2.2 รัฐภาคีมีพันธกรณี ดังนี้

- 2.2.1 กำหนดให้ความผิดตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดตามกฎหมายภายในของรัฐตนและกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมตามสภาพความร้ายแรงของความผิด ข้อ)2 ของอนุสัญญาฯ(
- 2.2.2 ในกรณีที่ตัวประกันถูกผู้กระทำผิดจับตัวอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีใด รัฐภาคีนั้นจะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการปล่อยตัวประกัน ภายหลังจากการปล่อยตัวประกัน รัฐภาคีจะต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางออกไปของตัวประกัน ข้อ)3 ของอนุสัญญาฯ(
- 2.2.3 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำเนินมาตรการเท่าที่จำเป็นเพื่อกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือความผิดตามอนุสัญญาฯ ข้อ)5 ของอนุสัญญาฯ(
- 2.2.4 ให้รัฐภาคีซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดปรากฏตัวอยู่ในอาณาเขตนำตัวบุคคลนั้นไปควบคุมหรือดำเนินมาตรการอื่นตามกฎหมายภายในของตนเพื่อประกันว่าบุคคลนั้นปรากฏตัวอยู่เป็นเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาความอาญาหรือกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยบุคคลผู้ถูกกล่าวหาจะมีสิทธิในการติดต่อโดยไม่ชักช้ากับผู้แทนของรัฐเจ้าของสัญชาติ และได้รับการเข้าเยี่ยมจากผู้แทนแห่งรัฐนั้น ทั้งนี้ รัฐภาคีที่มีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมีสิทธิเชิญให้คณะกรรมการกาชาดสากลเข้ามาติดต่อและเยี่ยมผู้ถูกกล่าวหา ข้อ)6 ของอนุสัญญาฯ(
- 2.2.5 หากรัฐภาคีที่พบตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอยู่ในอาณาเขตแต่ไม่ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ให้รัฐภาคีนั้นส่งเรื่องให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายภายใน ข้อ)8 ของอนุสัญญาฯ(
- 2.2.6 ให้รัฐภาคีเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาความอาญาต่อความผิดตามอนุสัญญาฯ รวมถึงการให้พยานหลักฐานทั้งปวงที่อยู่ในครอบครองของตนซึ่งจำเป็นต่อกระบวนการพิจารณา โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีเกี่ยวกับความร่วมมือทางศาลที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาอื่น ข้อ)11 ของอนุสัญญาฯ(
- 2.2.7 อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ใช่บังคับ ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในรัฐเดียว ตัวประกันและผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็น

คนชาติของรัฐนั้น และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดถูกพบตัวอยู่ใน  
อาณาเขตของรัฐนั้น

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาพันธกรณีในอนุสัญญาฯ เป็นรายข้อบทและมีมติสรุปได้ว่า

- 3.1 ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาฯ ได้อย่างครบถ้วนและสามารถเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม หรือออกกฎหมายอนุวัติการอีก
- 3.2 ให้ตั้งข้อสงวนว่าไทยจะไม่ผูกพันตามข้อ 16 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีระงับข้อพิพาทกันโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
- 3.3 ให้กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่แจ้งรัฐ องค์การ หรือเลขาธิการสหประชาชาติทราบในเรื่องตามข้อ 2.1-2.3

---

## การศึกษา

---

### **15. เรื่อง ขอดูความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษาและการจัดตั้งงบประมาณรองรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทบวงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ "เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทุนการศึกษาให้ครู-อาจารย์ ในสังกัด ศึกษาาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศในปีการศึกษา 2549 จำนวน 80 ทุน โดยให้เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2549 จากเงินงบประมาณแผนงานอื่นเป็นเงินอุดหนุนเพื่อรองรับการจัดทุนดังกล่าวในวงเงิน 7,200,000 บาท" เป็น"อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทุนการศึกษาแก่ครู-อาจารย์ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ก่อหนี้ผูกพัน

รายการดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 รุ่น ๆ การศึกษาละ 180,000 บาท ในวงเงิน 6,480,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ดังกล่าว ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 6,480,000 บาท ที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้แล้ว" ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

---

## **16. เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา (Memorandum of Understanding on Educational Cooperation) ระหว่างไทย-มาเลเซีย และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม ฝ่ายไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการรายงาน ว่า กระทรวงศึกษาธิการไทย กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และกระทรวงอุดมศึกษามาเลเซีย ประสงค์จะจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (Memorandum of Understanding on Educational Cooperation) ระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับครู การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา การบูรณาการหลักสูตรสามัญกับวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ การอาชีวศึกษา การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการเทียบโอนวุฒิการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ครู และนักเรียนในสาขาที่สนใจ ฯลฯ

ทั้งนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2550 และในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

---

**แต่งตั้ง**

---

## **17. เรื่อง แต่งตั้ง**

## **1. ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเปิดสถานกงสุล ณ เมืองชอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา และแต่งตั้ง นายสกอตต์ เฟรดริก แชนเซน ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ฯ

## **2. ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้รัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย เปิดสถานกงสุลเครือรัฐออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา และแต่งตั้งนายลอเรนซ์ คีท คันนิงแฮม (Mr. Laurence Keith Cunningham) ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ฯ

## **3. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายสมภพ พันธุ์ไขษิต รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 10 วช. (ด้านสาธารณสุข) กลุ่มภารกิจวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

## **4. ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ ก.พ. ได้รับค่าขอประเมินผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชชกลุ่มพัฒนา .  
ยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรง  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 10 ชชกลุ่ม (ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) .  
ประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550

นายธีรวุฒิ โกมทบุตร นายแพทย์ 9 วชกลุ่มงาน (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) .  
ศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วชด้านเวชกรรมสาขา) .  
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุข (ศัลยกรรม  
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

## **5. แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 215/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิด ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**องค์ประกอบ** นายคณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายจรัญ ภักดีธนากุล นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ พลตำรวจโทวันชัย ศรีนวนลนิต นายอุดม รัฐอมฤต และนายอุทัย อาทิวาเช โดยมียาชาญเขาวาน ไซยานุกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายธาวิต เพ็งดิษฐ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายวสันต์ สิงคเสลิต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

### **อำนาจหน้าที่**

ตรวจสอบ สอบสวน ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งปวง เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน รวมตลอดถึงบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำการดังกล่าว

กำหนดมาตรการแก้ไข เยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการกำหนดมาตรการและนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน

เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งบุคคลมาชี้แจง ให้ถ้อยคำและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ



จัดให้มีการประชุม สัมมนา เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อบอกหมายให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### วิธีดำเนินงาน

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานและยานพาหนะให้คณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง

ให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการโดยให้จัดสรรไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

### 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208/2550

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208/2550 เรื่อง ยุบเลิกสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ดังนี้

โดยที่งานพัฒนานโยบายสาธารณะ ของสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นภารกิจที่หน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติภารกิจ จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ให้ยุบเลิกสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ และยุติสัญญาจ้างบุคลากรของสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2550

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกสำนักงานพัฒนา  
นโยบายสาธารณะ เช่น การถ่ายโอนภารกิจ การจัดการทรัพย์สินและภาระผูกพัน  
ต่าง ๆ และบุคลากร เป็นต้น โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการ  
ดำเนินการได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินการต่อ  
นายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2550

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

## **7. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ดังนี้

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และ  
สาธารณสุข** จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา เป็น  
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  
ศาสตราจารย์ แสงว บัญเฉลิมวิภาส และ ศาสตราจารย์ อาวุธ ศรีศุภกร

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศ และความ  
มั่นคงของประเทศ** จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ  
เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร  
ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ เอกบุตร และพลเอก สนั่น ขจรกล้า

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร** จำนวน 4 คน ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ เกษม จันทร์แก้ว นายสันทัต โรจนสุนทร และรองศาสตราจารย์  
สุนทร มณีสวัสดิ์

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจ และการคลัง  
ของประเทศ** จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไล  
กุล เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ  
รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ พัวพงศกร นางสาวภัทรา สกุลไทย นายวีระชัย เตชะ  
วิจิตร และรองศาสตราจารย์ สหชน รัตนไพจิตร

**คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร  
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย** จำนวน 17 คน ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นาย  
ขจิตภัย บุรุษพัฒน์ นายจ่านง เฉลิมฉัตร นายดำรงค์ บุญยืน นายธรรมรักษ์ กา  
รพิศิษฐ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ นางแนนน้อย วิศวโยธิน ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษม

ทรัพย์ นางมัลลิกา คุณวัฒน์ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม รองศาสตราจารย์ วรเจตน์ ภาคิ  
รัตน์ นายวัฒนา รัตนวิจิตร ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ นายสมชาย หอมลออ  
รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย และนายฮึกหาญ โดมร  
ศักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

#### **8. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า เกษตรล่วงหน้า**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน  
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์  
โฆวีไลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  
การเกษตร 3. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
14 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

---